



ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง ผลการคัดเลือกกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคม

ที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา

ในงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนางานสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายภายใต้แนวคิด iSMART (Innovation SMART) โดยมีการจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใต้ iSMART จำนวน ๒ รุ่น และการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการของหน่วยงาน (Innovation Service) จำนวน ๑ รุ่น เพื่อให้หน่วยงานได้มีการคิดสร้างสรรค์กระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคมของหน่วยงานขึ้น โดยกรมฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง และกำหนดให้หน่วยงานจัดทำกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคมส่งให้กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคมได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศผลกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคมที่ผ่านหลักเกณฑ์ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคมได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคมที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

๑. นิคมสร้างตนเองโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย เสนอผลงาน “เกษตรกรรมเชิงพื้นที่วิถีชุมชน” ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีการประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรมาช่วยให้ความรู้ (ดิน, พืชเพาะปลูก) สามารถต่อยอดขยายไปยังนิคมต่างๆ โดยปรับใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และสามารถดึงภาคธุรกิจเอกชนมาร่วมสนับสนุน S.E. ได้ สนับสนุนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอมา

๒. นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอผลงาน “พลังเปิดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง” ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ มีการประสานความร่วมมือปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมความรู้ (การเลี้ยง, โรคระบาด) สามารถจัดทำเป็น KM ได้ และสามารถดึงภาคธุรกิจเอกชนมาร่วมสนับสนุน S.E. ได้ สนับสนุนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอมา

๓. นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอผลงาน “ชีวิตใหม่ใกล้บ้านน้อย” ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ มีภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกัน สามารถจัดทำเป็น KM ได้ และสามารถดึงภาคธุรกิจเอกชนมาร่วมสนับสนุน S.E. ได้ สนับสนุนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอมา

/๔. ศูนย์...

๔. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอผลงาน “ขอทานบอกที่แชร์ที่ขอทาน (Cheer to Share)” ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สามารถวัดผลความสำเร็จได้จากสถิติการ Share ตำแหน่งที่อยู่ของคนขอทาน หน่วยงานมีการลงพื้นที่ปฏิบัติการ (Take Action) เมื่อได้รับการ Share ตำแหน่งที่อยู่ และมีการอธิบายชี้แจงการดำเนินงานดังกล่าว สามารถเพิ่มมูลค่าได้ และสามารถขยายผลทำได้ทุกหน่วยงานของกรมทั่วประเทศ ในการรณรงค์ แก้อา และจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน สนับสนุนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอมา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และขอขอบคุณหน่วยงานทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคม โดยกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคมของหน่วยงานบางแห่งมีแนวความคิดคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันตรงวิธีการ/กระบวนการในการดำเนินงาน และหน่วยงานบางแห่งมีแนวความคิดที่ดีแต่ต้องมีการปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการให้มีความชัดเจนรวมทั้งการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากภายนอกมาร่วมดำเนินงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานทุกแห่งจะได้มีการพัฒนากระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการนวัตกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรการสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายพุฒิพัฒน์ เลิศเขวาสินธุ์)
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ